



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 18 มีนาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. 'หมากัด'ใช้สิทธิประกันสังคมได้	เดลินิวส์
2. 'มิลด์บอร์ด'ลงดาบ20โรงนมเทอม1/61	ฐานเศรษฐกิจ
3. 'สนธรัตน์'สั่งแก้ค่าครองชีพ	ฐานเศรษฐกิจ
4. คอลัมน์ บก.ฟอรั่ม	มติชน
5. อย.-สธ.-ปศุสัตว์แจงเรื่องเก่าไต้หวันขึ้นปลอม เรียกเก็บคืนได้ทั้งหมด	มติชน
6. รมช.เกษตรฯตีว 'ประมง' ผิดก.ม.	ไทยรัฐ
7. จัดตั้งหน่วยงานคุมสหกรณ์ใหญ่	เดลินิวส์
8. เมียรองอธิบดีค้ายาหมาบ้าไม่ผ่านตรวจ'อย. อ่างแหล่งผลิตรับรองมาแล้ว	เดลินิวส์
9. ชุมชนอาช่าวังชินเจอวิกฤตแล้ง นักวิชาการแนะทางแก้	ข่าวสด
10. โปสต์ทูเดย์: เศรษฐกิจฐานรากยังย่ำ	โปสต์ทูเดย์
11. แบงก์รัฐอุ้ฟู่5หมื่นล. ผลดำเนินงานเพิ่มขึ้น19.6% ปล่อยกู้ตามนโยบาย4.5ล้านล้าน	โปสต์ทูเดย์
12. อุทยานฯ เร่งยึดคืนผืนป่า	มติชน

\*\*\*\*\*

## 'หมากัด'ใช้สิทธิประกันสังคมได้

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. นายสุรเดช วลีอรรถกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าว่า ได้ประสานให้สถานพยาบาล คู่สัญญาและเครือข่ายทั่วประเทศเตรียมรับผู้ประกันตน หากผู้ประกันตนประสบเหตุถูกสุนัขกัด อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ผู้ประกันตนที่ถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้สิทธิประกันสังคมได้ และผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ตนเองเลือกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ตนเองเลือกได้ ควรรีบเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยฉีดวัคซีนเข็มแรก ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินที่สำรองจ่ายไปก่อน พร้อมมารับรองแพทย์มาเบิกคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งที่สะดวก

“สำหรับผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของรัฐ ประเภทผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น กรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท และจ่ายเพิ่มตามรายการการรักษาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ หากผู้ประกันตนมีปัญหาข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง” เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าว

ทางด้าน นายอภิ สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวยืนยันว่าวัคซีนในสัตว์มีคุณภาพ ได้รับการรับรองจาก อย. ส่วนลดที่ไม่ได้คุณภาพและมีการเรียกคืนนั้น อย. ทำลายหมดแล้วกว่าล้านโดส ไม่ให้ผ่านมาในระบบได้ สำหรับการผลิตวัคซีนหมาแมวใช้เอง คาดว่าจะเริ่มตั้งโรงงานได้ในปีนี้ ส่วนกรณีกระแสข่าวการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้สุนัขในกับกรมปศุสัตว์อยู่ แม้ว่ารองอธิบดีจะย้ายไปกรมอื่นแล้วนั้น จะต้องเร่งตรวจสอบทั้งชื่อบริษัทและตัวการรณรงค์ว่ายังขายวัคซีนให้กับกรมปศุสัตว์หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา.

ขณะที่นายสัตวแพทย์สาโรช จันทร์ลาด หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายสุนัขจรจัดรอบ 2 จากศูนย์รักษาสุนัขหัวหิน เขตเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวนอีก 100 ตัว แยกเป็นเพศผู้ 32 ตัว เพศเมีย 68 ตัว ไปสถานพักพิงสุนัขจรจัดของกรมปศุสัตว์ที่ จ.บุรีรัมย์ หลังจากย้ายรอบแรกไปแล้ว 100 ตัว เนื่องจากปัจจุบันจำนวนสุนัขเกินขีดความสามารถในการดูแลของศูนย์รักษาสุนัขหัวหิน โดยร่วมมือกับตัวแทนเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนชาวต่างชาติ ไม่ได้ปล่อยให้สุนัขตายตามที่มีกระแสวิจารณ์อย่างหนักในสังคมโซเชียล ล่าสุดหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ประชุมวางแผนการให้มาตรการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โดยการบังคับใช้กฎหมายเต็มรูปแบบตามมาตรการ 2+1 ของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ด.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน โดยให้เจ้าหน้าที่เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแมวรอบจุดเกิดโรค และจุดเสี่ยงในรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งจะครอบคลุม 9 หมู่บ้านของ ด.หินเหล็กไฟ และบางส่วนของเทศบาลหัวหิน

# 'มิลด์บอร์ด'ลงดาบ20 โรงเรียนทอม 1/61

มิลด์บอร์ดตีกลับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นยื่นขอนำเข้านมผง 2,000 ตัน ซึ่ผิดขั้นตอนซัด ด้านนมโรงเรียนทอม 1/2561 ส่งวุ่น 20 รายถูกลดสิทธิ์-ตัดสิทธิ์กว่า24 ตัน/วัน อย.-กรมอนามัย ยัวะ 2 โรงเรียนแหกกฎสั่งชะลอผลิตนมผสมฟลูออไรด์

นับตั้งแต่ปี 2557 ที่เวียดนามเข้ามาขว้างซื้อโคนมทุกรุ่นจากไทยส่งผลให้โคนมของไทยลดจำนวนลงอย่างมาก ส่งผลกระทบทำให้น้ำนมดิบในประเทศลดลงนั้น แหล่งข่าว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลด์บอร์ด)เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ทางสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด ได้ส่งเรื่องขอโควตานำเข้านมผงขาดมันเนยปี 2561 จำนวน 2,000 ตัน อ้างเหตุผลนำนมดิบที่จะนำไปผลิตนมกล่องเพื่อจำหน่ายตาม



ชายแดนมีไม่เพียงพอ

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของสหกรณ์พบว่า เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มนิติบุคคล 1 ที่ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรเพื่อประสงค์ขอรับโควตาในส่วนของนมโรงเรียนทั้งหมด ไม่ได้รับซื้อน้ำนมดิบเพื่อขอโควตานำเข้านมผงขาดมันเนย ที่ประชุมจึงเห็นว่าผิดระเบียบ

ขณะที่หากสหกรณ์ต้องการขอนำเข้านมผงขาดมันเนยจะต้องขอผ่านคณะกรรมการ

พิจารณาจัดสรรโควตาอัตราภาษีนำเข้านมผงขาดมันเนย นมดิบ และนมพร้อมดื่มก่อน จะลดขั้นตอนไม่ได้ ด้านการลงทะเบียนสิทธิ์-ลดสิทธิ์ ผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์คุณภาพน้ำนมดิบของมิลด์บอร์ด ที่จะถูกลงโทษในภาคเรียนที่ 1/2561 (เปิดเรียน 17 พ.ค.61) มีทั้งหมด 20 ราย ปริมาณน้ำนมดิบรวม 24 ตัน/วัน จะถูกลดสิทธิ์ ตัดสิทธิ์ หรือยกเลิกสัญญาทันที ยกตัวอย่าง อาทิ บริษัท พิษณุโลกโกลด์มิลด์ จำกัด มีหนังสือตักเตือน ส่วนกลุ่มที่โดนลดสิทธิ์ 5% อาทิ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.ส.ค. (มวกเหล็ก) และโรงงานปราณบุรี, บริษัท ภูมอมิลด์ จำกัด (บจก.) ,บจก. เทียนจำ แต่รี่, บจก.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น เป็นต้น

ส่วนกลุ่มที่โดนลดสิทธิ์ 10% ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น (ลดสิทธิ์/ยกเลิกสัญญา) และที่ถูกลดสิทธิ์ 50% จากนักเรียนท้องเสีย

ป่วย อาเจียน ที่จ.สมุทรปราการ ได้แก่ บจก.ทีดี แดรี่ฟู้ดส์แจ้งสาเหตุเกิดขึ้นเพราะกระบวนการขนส่งของผู้รับจ้างขนส่ง แต่ในพื้นที่ที่บริษัทดังกล่าวไปส่งเป็นพื้นที่ของสหกรณ์โคนมไทยมิลด์ จำกัดซึ่งสหกรณ์จะมีความผิดร่วมหรือไม่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา

ส่วนกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์ 25% ที่ทั้งกรมอนามัย และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ไม่พอใจ ได้แก่ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี สหกรณ์โคนมชะอำห้วยทราย และสหกรณ์โคนมพัทลุงจากการฝ่าฝืนจำหน่ายนมฟลูออไรด์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งในกฎเกณฑ์ระเบียบชัดเจนว่าจะจำหน่ายได้เฉพาะพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น เพราะถ้าเด็กรับฟลูออไรด์มากเกินไป จะส่งผลให้มีปัญหาฟันตกกระจากการละเมิดดังกล่าวส่งผลทำให้ 2 หน่วยงานสั่งยกเลิกหรือชะลอการผลิตนมโรงเรียนผสมฟลูออไรด์ทั้งหมด ■

## 'สนธิรัตน์' สั่งแก้ค่าครองชีพ

“สนธิรัตน์” เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าครึ่งปีหลัง 5 เรื่องหลัก เน้นดูแลค่าครองชีพ-พัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ-ผลักดัน e-Commerce-ดูแลสินค้าเกษตร-ส่งออก-ทำ Big Data และ Smart Ministry

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2561 จะมุ่ง 5 เรื่องหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจฐานราก e-Commerce สินค้าเกษตร การส่งออก และ Big Data และ Smart Ministry โดยได้สั่งการให้จัดทำ Workshop ในแต่ละกลุ่มโดยให้มีผู้บริหารระดับ 10 เป็นที่ปรึกษาของกลุ่ม และให้ร่วมกันระดมสมอง กับข้าราชการระดับผู้อำนวยการกอง เพื่อหาข้อสรุปในแต่ละเรื่อง รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนให้การทำงาน บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งเอาไว้

สำหรับประเด็นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพด้วยการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้กับประชาชนซึ่งจะต้องไปดูว่ามีวิธีการอะไรบ้าง ที่จะนำมาใช้ได้ และลดภาระค่าใช้จ่าย

ได้จริง และยังคงเร่งพัฒนา ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่ปัจจุบันกำลังจะเพิ่มเป็น 4 หมื่นร้าน โดยต้องเพิ่มจำนวนรายการสินค้าราคา ถูกให้เข้ามาจำหน่ายในร้านค้า และเพิ่มสินค้าชุมชน OTOP สินค้าเกษตร เข้ามาจำหน่ายด้วย

ทางใหม่ที่จะทำให้ขายสินค้าได้มากขึ้น

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร เร่งจัดทำแผน การบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจรเป็นรายสินค้า ภายใต้แนวคิดตลาดนำ



ด้าน e-Commerce จะต้องเร่งผลักดันให้ผู้ประกอบการรวมไปถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ ใช้ประโยชน์จากการค้าออนไลน์ โดยต้องช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการขนาดย่อม ขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีโอกาสทำการค้าผ่าน thaitrade.com และ e-Market place อื่นๆ การส่งเสริมให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าส่งค้าปลีก ร้านค้าชุมชน และผู้ผลิตสินค้าชุมชน OTOP เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ เพราะเป็นช่อง

การผลิต อีกทั้งหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องติดตามสถานการณ์ร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยมีแผนรับมือล่วงหน้ากรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น รวมทั้งต้องมีแผนการหาตลาดรองรับผลผลิตทั้งใน และต่างประเทศที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน ต้องเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร

ด้วยนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้เพิ่มมากขึ้น และการส่งเสริมและผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าปลอดภัย ที่

เป็นแนวโน้มใหม่ของโลก ด้านยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศจะให้ความสำคัญกับการทำแผนและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการส่งออกโดยจะต้องมุ่งส่งเสริมและผลักดันให้ SMEs มีโอกาสในการส่งออกให้ได้มากขึ้น การเจาะตลาดเป็นรายประเทศที่จะต้องเน้นการขยายเข้าสู่ตลาด เมื่อรอง เพื่อสร้างโอกาสให้กับสินค้า บริการ และการลงทุนของไทย และ การใช้ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจ (Strategic Partnership) ในการขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับประเทศคู่ค้าที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งต้องมีแผนชัดเจนว่าจะบุกเจาะประเทศไหน สินค้าและบริการอะไร ที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมมือกันได้

ขณะที่ส่วนของการบริหารจัดการข้อมูล Big Data ของกระทรวงจะต้องบูรณาการ จัดทำฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจการค้าและให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และวางแผนล่วงหน้าได้อย่างจริงจัง ซึ่งกระทรวงมีโรดแมปที่ชัดเจนในการก้าวสู่ Smart Ministry ในปี 2562 โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติการทำงาน ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้มากขึ้น ซึ่งแต่ละกรมจะต้องพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิรูป ■



## บก.ฟอรั่ม

matieditor@matichon.co.th

### บัตรคนจน

#### เรียน คุณ บก.ฟอรั่ม มติชน ที่นับถือ

ผมเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด มีความสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือคนยากจนให้ได้รับบัตรผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลคนละ 200 บาทต่อเดือนบ้าง 300 บาทต่อเดือนบ้าง ตามความยากจนหรือมีรายได้ มีหลายคนที่ยากจนจริงๆ แต่ไม่ได้รับบัตรนี้ แต่คนที่มียาได้มากแต่ได้รับบัตรนี้ สอบถามผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านก็ให้คำตอบไม่ได้ บอกแต่เพียงว่า ไม่ทราบมาจากอำเภอ อำเภอให้ผ่านก็ได้ ไม่ให้ผ่านก็ได้ (บัตร)

แม้ของผมเป็นคนยากจน มีรายได้น้อย แต่ไม่ได้รับบัตรคนจนนี้ (แต่คนร่ำรวย มีเงินมีทอง ใส่เต็มคอกกลับได้) จึงมีความสงสัยว่า เป็นเพราะเหตุใด ขอรบกวนคุณ บก.ฟอรั่ม ช่วยเรียนถามท่านนายกรัฐมนตรีให้ด้วยว่า

1.ทำไมคนจนจึงไม่ได้รับบัตรคนจน ทำไมคนรวยจึงได้รับบัตรคนจน มีรายได้เดือนละ 200-300 บาท

2.จะมีการทบทวนพิจารณาให้ใหม่อีกครั้งไหม (คนจนจริงๆ ยากจนได้บัตรคนจน จะได้มีรายได้เดือนละ 200-300 บาท ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้มาก)

เรียนมาด้วยความเคารพ

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ

คนร้อยเอ็ด

#### ตอบคุณคนร้อยเอ็ด

ครับ ต้องฝากให้จังหวัดร้อยเอ็ดไปสืบเสาะว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น เสียหายที่ข้อมูลน้อยเกินไป หากระบุพื้นที่มาด้วย น่าจะทำให้การแก้ปัญหาง่ายขึ้นครับ

### ได้รับเงินแล้ว

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน ที่นับถือ

ตามที่ได้ส่งจดหมายมาถึงท่านผ่านไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเดือนก่อนหน้านั้น

บัดนี้ทางราชการโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อเดือนสิงหาคม 2560-ตุลาคม 2560 ชาวบ้าน ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 5.ก.ส.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ 5.ก.ส.ก็ได้จ่ายเงินจำนวน 3,000 บาทให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านจะได้นำเงินจำนวนดังกล่าวที่ได้รับไปใช้จ่ายในการดำรงชีพประจำวันพอจะบรรเทาไปได้ชั่วขณะหนึ่ง เนื่องจากปิดกรีดยางแล้ว จึงขอขอบพระคุณต่อกระทรวงเกษตรฯ และท่านบรรณาธิการมา ณ โอกาสนี้ด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ ที่เข้าใจในทุกข์ยากของชาวบ้านและประชาชนโดยรวมทั่วประเทศ

สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านและคณะหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อกลางจงประสบแต่โชคดีตลอดไป โอกาสหน้าจะได้อาศัยพื้นที่ของท่านบรรณาธิการอีก จึงขอบคุนมาก

ขอแสดงความนับถือ

จากชาวบ้าน ต.ลิพัง

อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

### ชี้แจง

เรื่อง ชี้แจงข่าวเรื่อง แกนนำด้านเขื่อนวังหีบถูกขู่ฮั้ว เหตุกลุ่มอิทธิพลหัวนเสียดผลประโยชน์

เรียน บรรณาธิการ เว็บไซต์มติชนออนไลน์

ตามที่เว็บไซต์มติชนออนไลน์ ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (<https://www.matichon.co.th/news/858699>) ได้เสนอข่าวเรื่อง แกนนำด้านเขื่อนวังหีบถูกขู่ฮั้ว เหตุกลุ่มอิทธิพลหัวนเสียดผลประโยชน์สรุปความว่า แกนนำและประชาชนที่ร่วมกันคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลหน่วยงานข่มขู่ และมีทหารระดับสูงใน กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราชให้การสนับสนุนโครงการ ทั้งที่การสร้างเขื่อนไม่สามารถแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในอำเภอทุ่งสงได้ อีกทั้งเขื่อนวังหีบสามารถกักเก็บน้ำได้ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ใช้งบก่อสร้างถึง 2,600 ล้านบาท รวมไปถึงกรณีเขื่อนวังหีบผ่านกระบวนการทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว แต่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กรมชลประทานขอเรียนว่า การดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมชลประทานได้บูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นหลัก มีการประชุมชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างสม่ำเสมอ โดยมีได้มีการข่มขู่ใดๆ จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามที่กล่าวอ้าง

ส่วนกรณีการสร้างกระแสข่าวเรื่องการจ่ายค่าเวนคืนที่ดิน และสร้างความเข้าใจผิดต่อประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สร้างเขื่อนนั้น ขอเรียนว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ำ “โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร.9) จังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งครอบคลุมทุกภาคส่วนมากที่สุด เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาคณะทำงานชุดนี้ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ให้ดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข้อมูล ทำความเข้าใจ และสร้างการรับรู้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนกลุ่มอนุรักษ์ฯ ป่าต้นน้ำเขาเหม่น-วังหีบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งให้เร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย พันธุ์พืชของราษฎร และคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดิน โดยให้เร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาราษฎรที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส

สำหรับกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าการสร้างเขื่อนจะส่งผลกระทบต่อที่ดินทำกิน ทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์นั้น ขอชี้แจงว่า จากผลการศึกษารายงาน EIA ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบตามมติ กก.วล.ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ได้มีการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่โครงการวังหีบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 596 ไร่ แยกเป็นพื้นที่เขื่อนวังหีบประมาณ 70 ไร่ และพื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 526 ไร่ ประกอบไปด้วย พื้นที่การเกษตร 378 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64 พื้นที่ที่อยู่อาศัย 88 ไร่ และพื้นที่รกร้างว่างเปล่า 89 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15 เท่ากัน ส่วนพื้นที่ป่าไม้ 20 ไร่ และพื้นที่น้ำ 20 ไร่ คิดเป็น

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อาทิตย์ 18 มีนาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14616

หน้า: 4(ล่าง)

Col.Inch: 93.41

Ad Value: 144,785.50

PRValue (x3): 434,356.50

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: ปก.ฟอร์ม

ร้อยละ 3 เท่ากัน ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวมีรายชื่อราษฎรผู้ที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่จำนวน 19 หลัง และมีรายชื่อราษฎรเข้ามาครอบครองและทำประโยชน์ 73 ราย ซึ่งกรมชลประทานได้มีการประมาณการค่าทดแทนทรัพย์สิน (ค่ารั้ว ย้าย (ค่าที่ดิน) สิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ต่างๆ) ประมาณ 210 ล้านบาท รวมอยู่ในแผนงานงบประมาณของโครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบเรียบร้อยแล้ว

สำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองทุ่งสงไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะคลองวังหีบไม่ผ่านกลางเมืองทุ่งสงนั้น ขอชี้แจงว่า เมื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังหีบเสร็จแล้ว จะสามารถตัดยอดน้ำและควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่คลองวังหีบ ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลหลากในคลองวังหีบลดลง

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าลำน้ำคลองวังหีบจะไหลอ้อมเมืองทุ่งสง แต่จากแผนงานพัฒนาเพื่อการบรรเทาปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสง จะมีการผันน้ำออกจากคลองท่าไหลน ซึ่งเป็นลำน้ำสายหนึ่งที่ไหลเข้าผ่านตัวเมืองทุ่งสง ปัจจุบันถูกบุกรุกจนทำให้อัตราการระบายน้ำลดลงอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองทุ่งสงได้ จึงมีความจำเป็นต้องสร้างทางผันน้ำจากคลองท่าไหลนลงมาสู่คลองวังหีบ ช่วยลดปริมาณน้ำไหลหลากเข้าท่วมตัวเมืองทุ่งสงได้พร้อมกับ การปรับปรุงและพัฒนาคลองสายต่างๆ และอาคารบังคับน้ำ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังหีบ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองทุ่งสงได้

กรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเขื่อนกักเก็บน้ำ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ต้องใช้งบก่อสร้างถึง 2,600 ล้านบาท และพบว่างบประมาณเพิ่มอีกเท่าตัวเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา นั้น ขอชี้แจงว่า วงเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบมีทั้งสิ้น 2,377,644 ล้านบาท ประกอบไปด้วย ราคาเขื่อนห้วงงานและอาคารประกอบ 918.85 ล้านบาท ราคาระบบส่งน้ำ 320 ล้านบาท ค่าที่ดิน 210 ล้านบาท ค่าแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 100.351 ล้านบาท และอื่นๆ อาทิ ค่าเตรียมความพร้อม ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นและค่าบูรณะสิ่งก่อสร้าง 828.443 ล้านบาท เป็นต้น ซึ่งเป็นการประมาณการราคางบประมาณของโครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบ ณ ปีปัจจุบัน

ส่วนกรณีที่ระบุว่า เขื่อนวังหีบผ่านกระบวนการทำรายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว แต่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบไม่ได้เข้าร่วมกระบวนการดังกล่าว นั้น ขอชี้แจงว่า กรมชลประทานได้ดำเนินโครงการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน มีการประชุมชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ปี 2550 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ก.ค.ว.ล.) ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบต่อรายงาน EIA ของโครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบ กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีการจัดประชุมชี้แจงทั้งหมด 55 ครั้ง มีการเข้าร่วมประชุมชี้แจงองค์การอิสระ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) จำนวน 3 ครั้ง สามารถสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโครงการตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีราษฎรผู้ที่ต้องการให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังหีบคิดเป็นร้อยละ 70 ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง ส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ก่อสร้างอ่างฯ เนื่องจากไม่ต้องการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยใหม่

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมานายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่และพบปะราษฎรในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบบริเวณหมู่ 1 บ้านสระแก้ว ตำบลนาหลวงเสน อำเภอบึงสามพัน โดยได้ขอให้ทางราษฎรแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมตรวจสอบแนวเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบ ร่วมกับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินโครงการ ซึ่งมีราษฎรยกมือคัดค้านในการตรวจสอบแนวเขตเพียงรายเดียว จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงมาให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

**นายมนัส กำเนิดมณี**

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

# อย.-สธ.-ปศุสัตว์แจงเรื่องเก่า ไต้หวันปลอดม

## เรียกเก็บคืนได้ทั้งหมด ยันปัจจุบันได้มาตรฐาน พิษสุนัขบ้า3ด.ดับ5คน รายล่าสุดโดน‘แมวกัด’

โคราชแห่นำสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ‘ระนองรักษ’ หนุนเต็มทีสู่ระดับ ประจวบฯประกาศพื้นที่สีแดงทั้ง จว.หลังพบผู้เสียชีวิต คร.เผย 3 เดือน ตาย 5 คน ‘ปิยะสกล’ ย้ำวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคนปลอดภัย (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

วัคซีนปลอดม

ชีวิตคนไม่ได้มาตรฐานเป็นของเก่า

จากกรณีสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระบาดในหลายพื้นที่ รวมถึงกระแสข่าวการวิจารณ์ว่านอกจากเรื่องติดขัดการเบิกงบจัดซื้อวัคซีนฉีดในสัตว์แล้ว ยังมีสาเหตุที่คาดว่าจะเป็นเพราะวัคซีนในสัตว์ไม่ได้คุณภาพ โดยเฉพาะเมื่อปี 2559-2560 ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบพบนั้น

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

(สธ.) กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นความร่วมมือของทั้งกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิทยาศาสตร์ และ อย.ในการตรวจสอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ที่ตรวจไม่ได้มาตรฐานเป็นเรื่องในอดีต ก็มีการดำเนินการตามขั้นตอน แต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการระบาดของสัตว์ หมากหรือแมว ส่วนการตรวจสอบคุณภาพ ณ ปัจจุบัน ไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม สำหรับ สธ.ที่ดูแลวัคซีนป้องกันในคนถือว่ามีความพร้อม มีการจัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาลต่างๆ จัดสรรวัคซีนเตรียมพร้อมสำหรับคน จึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เพียงพอ ผากสื่อมวลชนช่วยสื่อสารให้สังคมเข้าใจว่าสัตว์เลี้ยงที่ทุกคนมี ขอให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันในสัตว์ และทุกคนที่ถูกสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ข่วน หรือมีบาดแผล ให้รีบพบแพทย์ทันที

ย้ามีเพียงพอ-ประสิทธิภาพ100%

นพ.ปิยะสกลกล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการตรวจสอบคุณภาพนั้น ทั้งกรมปศุสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์ อย.ร่วมมือกันมานาน โดยได้ช่วยตรวจสอบคุณภาพวัคซีนในสัตว์ หากไม่ผ่านมาตรฐานก็ต้องทำให้ได้มาตรฐาน โดยได้ส่งข้อมูลต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะซื้อเฉพาะวัคซีนที่ผ่านมาตรฐาน ดังนั้นวัคซีนที่ฉีดในสัตว์ทั่วประเทศ เป็นวัคซีนที่ผ่านมาตรฐาน มีคุณภาพ ส่วนวัคซีนในคนนั้นยังไม่ต้องกังวล มีมาตรฐานผ่านการตรวจสอบอยู่แล้ว

รวมทั้งมีเพียงพอในโรงพยาบาลต่างๆ แล้วเช่นกัน ย้ำว่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์มีประสิทธิภาพ 100%

เผยที่ไม่มีคุณภาพสั่งเก็บคืนหมด

นพ.สุชัช ภาณุจณพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า วัคซีนในคนไม่ต้องกังวล เพราะกรมวิทยาศาสตร์ฯได้รับมอบหมายจาก อย.ให้ตรวจสอบคุณภาพทุกล็อตอยู่แล้ว ส่วนในสัตว์นั้น ได้มีความร่วมมือและพัฒนาร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์ฯ และ อย.ในการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยเป็นการวิจัยร่วมกันตั้งแต่ปี 2555 ว่าควรจะมีการสุ่มตรวจวัคซีนด้วยหรือไม่ จนกระทั่งปี 2558 เห็นพ้องกันว่าควรมีการตรวจวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทั้งคนและสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นว่าทุกล็อตที่ใช้มีคุณภาพ จึงเกิดความร่วมมือดังกล่าวขึ้น ซึ่งหากพบวัคซีนล็อตไหนไม่ได้มาตรฐานก็จะไม่ให้หลุดออกไปสู่ท้องตลาดได้ และปัจจุบันขอยืนยันว่าการตรวจสอบและมีการกระจายวัคซีนทั้งคนและสัตว์ มีคุณภาพ ปลอดภัย

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีพบวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์ไม่ได้คุณภาพเมื่อปี 2558 เกิดกระแสเข้าใจว่าเป็นสาเหตุหนึ่งจนทำให้เกิดการระบาดในสัตว์ ณ ปัจจุบัน

นพ.สุชัชกล่าวว่า ไม่เกี่ยวข้อง เพราะการตรวจสอบคุณภาพนั้นจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าวัคซีนมีความปลอดภัย และทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกัน ส่วนที่ในอดีตตรวจพบไม่ได้คุณภาพและสั่งเรียกคืน ไม่ให้มีการใช้นั้น ถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะจะทำให้มั่นใจว่าวัคซีนในสัตว์หากไม่ได้มาตรฐานก็จะไม่มีการใช้ เพราะเราใช้การตรวจมาตรฐานเช่นเดียวกับคน ดังนั้น ขอให้มั่นใจว่าวัคซีนที่ออกสู่ตลาดทั้งหมด ณ ปัจจุบัน มีความปลอดภัย และมีมาตรฐาน สร้างภูมิคุ้มกันได้

“ทั้งหมดที่มีการตรวจสอบเป็นความร่วมมือกันทั้งกรมปศุสัตว์ อย. และกรมวิทยาศาสตร์ฯ

ซึ่งเป็นไปตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อน้องประชาชน ดังนั้น เรื่องวัคซีนไม่ได้มาตรฐานเป็นอดีตเกือบ 10 ปี จึงเกิดความร่วมมือขึ้นตั้งแต่ปี 2555 และมีการสุ่มสำรวจปี 2558” นพ.สุขุมกล่าว

## กรมควบคุมโรคเผยดับแล้ว5

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนาวิจิตรชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า ล่าสุดได้รับรายงานโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อช่วงค่ำวันที่ 15 มีนาคม ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 5 คน โดยรายล่าสุด คือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมทั้ง 5 รายมาจาก สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา และประจวบคีรีขันธ์ โดยรายล่าสุดถูกแมวกัดเมื่อ 2 เดือนก่อน และไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ส่วนรายที่สงสัยเป็นเด็กพม่าเกิดเหตุถูกสุนัขกัดในจ.เมียวดี ผังพม่า อยู่ระหว่างรอผลส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ ซึ่งยังไม่ได้นับรวมว่าเป็นกรณีที่เกิดในประเทศไทย

“สำหรับกรณีที่เกิดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพบว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจากแมวนั้น เรื่องนี้ขอให้มีการสื่อสารถึงประชาชนว่าไม่ใช่แค่สุนัขที่พบเชื้อ แต่ยังมีแมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ปัญหาคือเมื่อเป็นแมว การจัดการอาจไม่ง่ายเท่าสุนัข เพราะแมวมีความไว ไม่ค่อยอยู่เป็นที่ เป็นทาง จึงต้องมีการเฝ้าระวังมากขึ้น” นพ.สุวรรณชัยกล่าว

## พบโดนกัด-ชวนไม่มาฉีดยารักษา

ผู้สื่อข่าวถามว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตปี 2561 เพียง 3 เดือน พบถึง 5 ราย จะมีความเสี่ยงให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตมากกว่าปี 2560 ที่พบ 11 ราย หรือไม่ นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า ยังตอบไม่ได้ว่าปีนี้จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหรือไม่ เนื่องจากต้องพิจารณาหลายปัจจัย ทั้ง 1.คน หากมีพฤติกรรมเมื่อถูกสัตว์กัด เลีย ช่วน และรีบมาพบแพทย์ ฉีดวัคซีนป้องกันก็จะลดปัญหาได้ เพราะหากไม่ปฏิบัติ หรือละเลย ต่อให้ภาครัฐเฝ้าระวังแค่ไหนก็คงยาก เหมือนกรณีผู้เสียชีวิตทั้ง 5 ราย พบว่าไม่ได้มาฉีดวัคซีน และ 2.สถานการณ์ในสัตว์ก็ต้องให้กำลังใจกรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่กำลังดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมอยู่ ดังนั้น หากทุกฝ่ายดำเนินการทุกภาคส่วน สถานการณ์โรคก็น่าจะดีขึ้น

“สำหรับโรคพิษสุนัขบ้าในคนนั้น เมื่อปี 2560 พบเสียชีวิต 11 คนนั้น ก็ได้กระจุกตัวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกันหมด

เนื่องจากโรคนี้นี้มีระยะฟักตัวที่แตกต่าง เหมือนกรณีที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายล่าสุดที่เสียชีวิตติดเชื้อมาเมื่อ 2 เดือน แสดงว่าระยะเวลาฟักตัวจนก่อโรคใช้เวลา 2 เดือน ซึ่งบางราย 6 เดือนก็มี โดยสถานการณ์เมื่อปี 2560 ช่วงแรกเกิดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน ก็พบผู้เสียชีวิตเกือบครึ่งหนึ่ง แต่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน และทำงานเชิงรุกทุกภาคส่วนจนทั้งช่วงไป แต่พอมายปลายไตรมาส 3 รอยต่อไตรมาส 4 กลับพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งปี 2560 พบเสียชีวิต 11 ราย เห็นได้ว่า มีทั้งช่วง เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ประชาชนมีความตระหนัก ดังนั้น ในปี 2561 หากประชาชนเข้าใจและตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันตัวร่วมกับภาครัฐ สถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้น” นพ.สุวรรณชัยกล่าว

## ย้ำกม.ให้เจ้าของสัตว์รับผิดชอบ

นพ.สุวรรณชัยกล่าวถึงกรณีมีคนรักสัตว์ออกมาต่อต้านการเซตซีโรสุนัขและแมว เพราะมองว่าว่าการเกิดโรคในคนเป็นธรรมชาติ และคนจำเป็นต้องตายบ้างเพราะขณะนั้นคนล้นโลกว่า ในการหรือร่วมกันของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีหน้าที่สำคัญคือ ต้องป้องกันไม่ให้เสียชีวิต ซึ่งมี 2 วิธีการ คือ พยายามอย่าให้ถูกกัด เลีย ช่วน และถ้ายังถูกกัด เลีย ช่วนก็ต้องรีบล้างแผล และไปฉีดยาให้เร็วที่สุด ส่วนจะฉีดอะไร แค่นั้นอย่างไรก็ปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์ให้เคร่งครัดเท่านั้น

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า สำหรับในสัตว์ ที่มีทั้งสัตว์ที่มีเจ้าของ ที่เจ้าของเลี้ยงเอง กับประเภทใจบุญไปให้ชาวบ้านตามสถานที่ต่างๆ กับอีกประเภทคือ เป็นสัตว์จรจัดจริงๆ ซึ่งตามหลักการต้องเข้าไปควบคุมโรคในสัตว์ตาม พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดหน้าที่ของคนเลี้ยงต้องพาไปฉีดวัคซีนและทำหมัน คุมไม่ให้ออกมาสร้างความเดือดร้อนแก่คนอื่น และหน้าที่ของเจ้าพนักงานคือกรมปศุสัตว์ ที่มอบอำนาจให้ท้องถิ่น หากเขาไม่ทำจะถือว่าละเว้น โดยดูแลฉีดวัคซีนให้สุนัขที่มีเจ้าของแต่ไม่เลี้ยงเอง แค่นี้ให้ข่าว ให้หมา และสุนัขจรจัดจริงๆ หรือนำไปศูนย์พักพิง ถ้ามันป่วยก็แยกดูอาการ หลักการคือปกป้องสัตว์อื่น และปกป้องคน การเซตซีโรไม่ใช่การฆ่าให้ตาย อาจจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากกว่า (อ่านรายละเอียด น.7)

## อย.แจงได้คุมเข้มมาตรฐาน

ด้าน นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า อย.ขอชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แจ้ง อย.เกี่ยวกับผลวิเคราะห์ยา DOG-VAC RABIA Reg.No.1F6/53 (B) รุ่นการผลิตที่ 225THF030A ซึ่งได้เก็บตัวอย่างจากคลินิกรักษาสัตว์ใน จ.นครสวรรค์ ตามโครงการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ฯ พบความแรง (Potency) ต่ำกว่ามาตรฐานนั้น เมื่อรับทราบทาง สำนักยา อย.จึงไปเก็บตัวอย่างยาดังกล่าว ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศสเปน โดยรวมทั้งหมด 3 รุ่นผลิต ส่งตรวจวิเคราะห์ และผลวิเคราะห์พบความแรงต่ำกว่ามาตรฐาน ดังนั้น อย.จึงเรียกเก็บยาคืนทั้ง 3 รุ่น ตั้งแต่ปลายปี 2559 และให้บริษัทผู้นำเข้าทำลายยาดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ของ อย. ไปกำกับดูแลการทำลายยาเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้นำเข้า ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน อย.ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมปศุสัตว์ ได้มีการสุ่มตรวจวิเคราะห์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่พบว่ามีการตกมาตรฐานแต่อย่างใด

## วัคซีนปลอมระบาดแค่ความรู้สึก

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมดเป็นวัคซีนนำเข้าจากทางยุโรปและอเมริกา ที่ต้องผ่านการตรวจสอบจากทาง อย. ที่ประสานกับกรมปศุสัตว์อยู่ตลอดเวลา รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขที่มีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพวัคซีนในท้องตลาดอยู่เสมอ ซึ่งเรื่องมาตรฐานของวัคซีนไม่ต้องกังวล ส่วนกรณีที่มีการเรียกคืนเรื่องวัคซีนที่ไม่ได้มาตรฐานนั้น อาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายปีมาแล้ว ต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกทีหนึ่ง ส่วนกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นั้น ตนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกของผู้ค้า เมื่อการระบาดยังมีอยู่ก็เกิดการคาดการณ์กันไป แต่ยังไม่มีความชัดเจน ทั้งนี้ ตนยืนยันในมาตรฐานของวัคซีน ทั้งเรื่องคุณภาพ หรือสเปกการฉีดที่มีหลักฐานชัดเจน ถูกต้องทุกกระบวนการรวมถึงหลังจากฉีดวัคซีนป้องกัน กรมปศุสัตว์ได้มีการสุ่มตรวจภูมิคุ้มกันของสัตว์ โดยการสุ่มเจาะเลือดสุนัข แมวมาสุ่มตรวจ โดยพบว่าภูมิคุ้มกันสูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจ

“ในกรณีที่เกิดโรคระบาด ไม่ว่าโรคใดก็แล้วแต่ มักมีการเชื่อมโยงสาเหตุไปยังเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าถือเป็นความเสี่ยงที่กรมปศุสัตว์วิเคราะห์อยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันพบว่า



จำนวนของผู้เลี้ยงสัตว์จำนวนมากไม่ได้นำสุนัข และแมวไปฉีดวัคซีนป้องกัน อีกทั้งยังพบว่าเกือบทุกกรณีที่พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์นั้น เนื่องจากสัตว์ไม่ได้รับวัคซีน" นายสัตวแพทย์ อภัยกล่าว

## ปธ.สมาพันธ์ปลัดฯจัดตรวจสอบ

นายศักดิ์พงศ์ ธรรมอาชาวุฒ ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจาก อย. ระบุว่าที่ผ่านมามีการเรียกคืนวัคซีนฉีดสุนัขป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่สั่งนำเข้าจากต่างประเทศเนื่องจากไม่มีคุณภาพ จากนั้นควรตรวจสอบว่าหน่วยงานราชการแห่งใด สั่งซื้อ และใช้วัคซีนที่เข้าข่ายมีปัญหา เนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคในสุนัขจะต้องฉีดทุกปี แต่ระยะ 2 ปีที่ผ่านมา องค์การปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่งได้รับการจัดซื้อ ยกเว้นเฉพาะพื้นที่ใดมีโรคระบาดก็จะดำเนินการตามประกาศเขตโรคระบาดของกรมปศุสัตว์ โดยให้ อปท.ขอรับวัคซีนจากส่วนกลางได้ ถ้าหากไม่เพียงพอต้องจัดซื้อ อปท.ละ 2,000-30,000 บาทต่อครั้ง เน้นฉีดเฉพาะกลุ่มสุนัขไม่มีเจ้าของเท่านั้น สำหรับการนำวัคซีนปลอมฉีดให้สุนัขหรือแมวนั้น ต้องยอมรับว่ากระบวนการตรวจสอบต้องมาจากหน่วยงานต้นทาง หลังจากมีการนำวัคซีนจากต่างประเทศทั้งหมด ยกเว้นมีผู้ผลิตวัคซีนปลอมแอบขายในประเทศ ส่วน อปท. หากทราบว่าเป็นของปลอมคงไม่ตรวจรับเพื่อนำไปฉีดให้สุนัขหรือแมว และเชื่อว่าหลังจากมีการเรียกวัคซีนบางล็อตที่ไม่มีคุณภาพกลับคืนบริษัท จะไม่เป็นผลดีต่อความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในขณะนี้

## โคราชแห่นำสัตว์ฉีดวัคซีน

ที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในพื้นที่ อ.บัวใหญ่ อ.สีดา และ อ.บัวลาย ต่างพากันนำสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมว เข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่โรงพยาบาลบัวใหญ่รักสัตว์กันอย่างคึกคัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากทางกรมปศุสัตว์ได้ประกาศให้พื้นที่ ต.สามเมือง ต.โนนประดู่ อ.สีดา และ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เป็นเขตระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่สีแดง เพราะตรวจพบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วหลายตัว ทำให้ประชาชนในเขตอ.บัวใหญ่ ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่าง 2 อำเภอ ที่มีการประกาศเป็นเขตโรคระบาดตื่นตัว และพากันนำสัตว์เลี้ยงของตนมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันอย่างต่อเนือง

นายพวิชัย สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่รับผิดชอบ ว่าได้ตรวจพบเชื้อบวมในสุนัข 11 ตัว และแมว 1 ตัว มีคนสัมผัสเชื้อ 115 ราย หน่วยงงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการรักษาตามหลักการแพทย์ แต่มีชายอายุ 44 ปี ภูมิลำเนา ชาว อ.เสิงสาง ปฏิเสธการรักษาด้วยการฉีดยา เป็นเหตุให้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา

## 'ระนองรักษ'หนุนเต็มที่ป้องระบาด

นายพวิชัยกล่าวอีกว่า สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดนั้น ได้ประกาศเป็นพื้นที่เขตโรคระบาดชั่วคราว พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงกลุ่มเป้าหมาย รัศมีพบเชื้อ 1 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 8,022 ตัว ส่วนพื้นที่ข้างเคียงและอำเภอที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนตามปกติ แต่มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว้างครั้ง จากจำนวนทั้งสิ้น 334 แห่ง ยังไม่ได้จัดซื้อวัคซีน และบางแห่งอยู่ระหว่างการส่งมอบ คาดใช้เวลาประมาณ 10 วัน จึงนำวัคซีนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 3 หมื่นโดสฉีดในพื้นที่เสี่ยง และประสานผ่าน อปท.ขนาดใหญ่ ให้ช่วยสนับสนุนด่วนแล้ว

ด้าน ร.ต. (หญิง) ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา กล่าวว่า อบจ.เปรียบเสมือนพี่ใหญ่ของ อปท.รับทราบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งมี อปท.บางแห่งยังไม่ได้จัดซื้อและขาดงบประมาณ ตนได้ประสานข้อมูลกับสมาชิกสภา อบจ.เขตแต่ละอำเภอ ให้เร่งสำรวจท้องถิ่นที่มีความต้องการวัคซีน โดยยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

## นครพนม12อก.คุมเข้ม

ที่ จ.นครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่ ทั้ง 12 อำเภอ เร่งระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจสอบดูแล ประเมินสถานการณ์เพื่อวางมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า หลังจากในพื้นที่ อ.นาแก ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้า ในสุนัขจรจัด และมีการกักชาวบ้าน 1 ราย พร้อมประกาศเป็นพื้นที่เขตโรคระบาดชั่วคราว ขณะเดียวกันชาวบ้านตามอำเภอต่างๆ พากันตื่นตัว นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคกับทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตามอำเภอต่างๆ ที่จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกบริการ โดยในพื้นที่ จ.นครพนม มีเป้าหมายที่จะเร่ง

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให้ครบ 100% รวมกว่า 60,000 ตัว

ที่เทศบาลตำบลปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย นายสมเกียรติ แก้วพิลา นายกเทศมนตรีตำบลปะโค ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองคาย จัดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 นำอาสาสมัครปศุสัตว์ไปให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข และแมวของประชาชนครอบคลุมทั้ง 7 หมู่บ้านในพื้นที่ ต.ปะโค หลังพบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

## ประจวบฯประกาศพื้นที่สีแดง

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เผยว่า ขณะนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันเบื้องต้นว่าการเสียชีวิตของชายวัย 61 ปี ชาว ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน ภายหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหัวหิน เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา เกิดจากการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นสถาบันจะส่งเอกสารเพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้ง ล่าสุดผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต 5 ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อวางแผนควบคุมโรคในคน และหลังจากพบผู้เสียชีวิต กรมปศุสัตว์จะต้องประกาศให้ จ.ประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่สีแดงทั้งจังหวัด

นายสัตวแพทย์สาโรช จันทร์ลาด หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า หลังจากพบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ มีการระดมเจ้าหน้าที่ทำการฉีดวัคซีนให้เจ้าของสุนัขทุกรายทั้งตำบลที่มีกว่า 1,800 ตัว ส่วนสุนัขไม่มีเจ้าของพบว่าในหมู่ 1 ที่พบผู้เสียชีวิตมี 50 ตัว ทั้งตำบลมีกว่า 800 ตัว รวมทั้งแนวเขตในรัศมีการควบคุมหากมีสุนัขจรจัดก็ต้องจับทั้งหมดเพื่อส่งให้ไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัขที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด

## รมช.เกษตรฯตีว 'ประมง' ผิดก.ม.

รมช.เกษตรฯเปิดสัมมนาตีวเข้มปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 มี.ค. ที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายแบบบูรณาการ มี พล.ต.ท.จากรุวัฒน์ ไวศยะ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี (ผบช.กมค.) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (สปมผ.) ผู้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากกรมประมง และทหารเรือร่วมประชุม

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าตามที่ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปถึงการจับให้มีมาตรการในการป้องกันและยับยั้ง และจัดการการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม รัฐบาลได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาให้สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการออกพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ยกเลิกพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558 มีการจัดตั้ง สปมผ. เพื่อเป็นศูนย์กลางการบูรณาการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย

รมช.เกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่งหลายฉบับเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิด

กฎหมายเป็นการเร่งด่วน แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายยังคงประสบปัญหาในด้านความรู้ความเข้าใจรวมทั้งการนำกฎหมายและคำสั่งต่างๆไปปรับใช้ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด อีกทั้งยังพบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย

นายลักษณ์กล่าวว่าต่ออีกว่า สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายคำสั่งประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี การทำประมงผิดกฎหมาย และเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอในประเด็นปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินคดีและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่เพื่อทราบขั้นตอนการทำงานจริง รับฟังข้อขัดข้องต่างๆในทางปฏิบัติ

## จัดตั้งหน่วยงานคุมสหกรณ์ใหญ่

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาปรับร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการกำกับดูแลการเงินขนาดใหญ่ พ.ศ... เพื่อให้เหมาะสมกับการสหกรณ์ในยุคปัจจุบันว่า กำลังปรับแก้ไขรายละเอียดและเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ และเครดิตยูเนียน ที่มีทุนดำเนินงานเกิน 5,000 ล้านบาท ทั้ง 134 แห่ง โดยมีคณะทำงานยกร่างจากหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาร่างใช้เวลา 2 เดือน เมื่อปรับเสร็จจะเปิดรับความคิดเห็น 1 เดือน รวม 3 เดือนนำเข้ากรมเห็นชอบเสนอเข้าสภ.ฯ

ด้านนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า รัฐบาลเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมี พ.ร.บ.ฉบับนี้ซึ่งจะใช้เวลา 3 เดือนในการปรับร่าง เพื่อเร่งให้ออกมาใช้ได้ภายในปี 61 สำหรับการตั้งหน่วยงานใหม่ คือคณะกรรมการกำกับสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยกฎหมายใหม่เอื้อให้สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินได้ทันสมัยในยุคดิจิทัล ทั้งนี้ตัวแทนสหกรณ์ได้แสดงความเห็นให้เปลี่ยนชื่อร่างกฎหมายโดยใช้ชื่อว่าร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการกำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน รวมถึงเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์ภาคการเงินขนาดใหญ่ เป็นคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน และเห็นควรวีให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนทั้งหมดไปอยู่ในการกำกับดูแลเดียวกัน โดยให้เพิ่มสัดส่วนของคณะกรรมการกำกับฯ และเพิ่มกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหกรณ์ด้วย

นายวิศิษฐ์ กล่าวอีกว่า ส่วนค่าใช้จ่ายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับฯ ที่จะตั้งขึ้นใหม่ ให้เก็บรายได้จากสหกรณ์มาเป็นค่าใช้จ่าย ทั้งนี้การกำหนดรูปแบบให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกับคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยในมาตรา 27 ของร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการกำกับฯ ระบุไว้ว่าให้สหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ นำส่งเงินเพื่อเป็นทุนสำนักงานตามอัตราที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาแต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ แต่ทางตัวแทนสหกรณ์ได้เสนอว่าจะให้ใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งจะต้องเสนอให้สำนักงานประมาณพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่ ทั้งนี้โครงสร้างของหน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้น ยังคงอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรฯมีรมว.เกษตรฯทำหน้าที่เป็นผู้รักษาการ ขณะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังคงทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดูแลเรื่องการจัดทำระบบบัญชีของสหกรณ์ตามภารกิจเดิม.

# เมียรองอริบตีค้า ยาหมาบ้า ไม่ผ่านตรวจ'อย.'

## อ้างแหล่งผลิต รับรองมาแล้ว

“อริบตีปศุสัตว์” ยันรองอริบตีมีเมียขายวัคซีนในสัตว์ ย้ายไปหน่วยงานอื่นปีกว่าแล้ว สมัย “ฉัตรชัย” ♦ อ่านต่อหน้า 8

หมาบ้า

□ ต่อจากหน้า 1

เป็นรมว.เกษตรฯ ด้านแหล่งข่าว ระบุเมียรองอริบตีขายวัคซีนกับกรมปศุสัตว์มานานแล้ว รวมทั้งหน่วยงานท้องถิ่นโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานอาหารและยา (อย.) อ้างมีใบรับรองจากประเทศต้นทาง เชมรม.เกษตรฯ สั่งกรมปศุสัตว์เคลียร์ให้ชัดทุกประเด็นการระบาดโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์(ปศ.) เปิดเผยเพียงสั้นๆกับผู้สื่อข่าว กรณีกระแสข่าวกรรยาของรองอริบตีเป็นภรรยาของวัคซีนในสัตว์ว่ารองอริบตีกรมปศุสัตว์คนดังกล่าวได้ย้ายออกจากกรมปศุสัตว์ไปประมาณ 1 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นรมว.เกษตรฯ

ทางด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่ารองอริบตีคนดังกล่าวได้ย้ายไปเป็นรองอริบตีกรมแห่งหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรฯเมื่อปี 60 โดยกรรยาของรองอริบตีได้นำเข้าวัคซีนสัตว์มาจากต่างประเทศ มาขายให้กับกรมปศุสัตว์ ค้าขายกับกรมฯมานานแล้ว รวมทั้งหน่วยงานท้องถิ่นโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานอาหารและยา(อย.)ให้ตรวจซ้ำเพราะมีใบรับรองจากประเทศต้นทางที่ให้การรับรองแหล่งผลิต

จนกระทั่งปี 59-60 ทาง อย.เข้าตรวจเจอวัคซีนไม่ได้คุณภาพและเรียกคืน ซึ่งกรม

ปศุสัตว์ยังทำหน้าที่ยื่นยันแนะนำ5 บริษัทนำเข้าวัคซีนให้กับท้องถิ่นและเป็นช่วงที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ท้วงติงด้วยว่า อปท.อาจจัดซื้อวัคซีนไม่ได้คุณภาพเพราะไม่มีการตรวจจาก อย.ก่อนส่งให้ท้องถิ่น

แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่านายเกษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ เร่งให้กรมปศุสัตว์ชี้แจงสถานการณ์ของโรคระบาดพิษสุนัขบ้า ที่ยังเคลียร์ข้อมูลขัดแย้งไม่ชัดเจน เช่น สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าล่าสุดเป็นอย่างไรบ้าง พื้นที่ประกาศเขตโรคระบาดเหลือกี่จังหวัด และมาตรการดูแลปัญหาในระยะต่อไปเป็นอย่างไร รวมทั้งประสิทธิภาพของวัคซีนก่อนหน้า

ทั้งนี้เพื่อแก้ไขและหยุดการระบาดให้ได้โดยเร็ว รวมทั้งในประเด็นการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุดในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 88.98 รองลงมาเป็นโค-กระบือ ร้อยละ 7.16 และแมวร้อยละ 3.86 เฉพาะตัวอย่างที่ตรวจพบในสุนัข-แมว เป็นสุนัข-แมวที่มีเจ้าของร้อยละ 52.34 ไม่มีเจ้าของร้อยละ 36.31 และไม่ทราบประวัติร้อยละ 11.35 โดยพบว่าเป็นสุนัข-แมวจรจัด ไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ 48.70 ฉีดวัคซีนร้อยละ 13.26 และไม่ทราบประวัติร้อยละ 38.04 จากจำนวนประชากรสุนัข-แมวจรจัดทั่วประเทศกว่า 10 ล้านตัว โดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว 15 คน จากข้อมูลปี 60 จำนวน 11 คน และปีนี้ 4 คน

ขณะที่นายสมเกียรติ แก้วพิลา นายก

เทศมนตรี ด.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองคาย จัดโครงการความร่วมมือ รมรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 61 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยมีประชาชนในพื้นที่นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีน พร้อมรับบริการทำหมันสุนัขและแมวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังให้อาสาสมัครปศุสัตว์นำวัคซีนไปให้บริการฉีดให้กับสุนัขและแมวของประชาชนที่ไม่สามารถนำมารับบริการที่จุดบริการก็ไปฉีดให้ถึงบ้าน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทั้ง 7 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ด.ปะโค

สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า มีรายงานพบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน 3 จุด ประกอบด้วย ด.สระใคร อ.สระใคร ด.มีชัย และ ด.โพธิ์ชัย เขตเทศบาลเมืองหนองคายมีสุนัข 3 ตัวตรวจพบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เป็นสุนัขที่มีเจ้าของถูกสุนัขจรจัดที่มีเชื้อโรคกัด โดยหลังการเกิดโรคเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้เข้าควบคุมสถานการณ์ฉีดวัคซีนป้องกันในรัศมี 1 กม. จากจุดที่พบโรคทั้ง 3 แห่งและขณะนี้อยู่ระหว่างเฝ้าระวังสถานการณ์ คาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ให้เกิดแพร่ขยายวงกว้างออกไป และยังไม่มียาว่าประชาชนถูกสุนัขบ้ากัดแต่อย่างใด.

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 18 มีนาคม 2561

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9972

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 23.49

Ad Value: 28,188

PRValue (x3): 84,564

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชุมชนอาช้ำวังขึ้นเจอวิกฤตแล้ง นักวิชาการแนะทางแก้

## ชุมชนอาช้ำวังขึ้นเจอวิกฤตแล้ง

### นักวิชาการแนะทางแก้

แพร่ - นายอดิสร สีแก้ว ผอ.อบ.หมู่ 7 ต.นาพูน อ.วังชัน จ.แพร่ กล่าวภายหลังร่วมเวทีประชาคมเพื่อหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาภัยแล้งของชาวอาช้ำหมู่ 7 บ้านดงยาง-เป่าปม ต.นาพูน ซึ่งรุนแรงหนักถึงขั้นน้ำบาดาลเริ่มไม่ไหลแล้วว่า ชาวอาช้ำต้องการให้ทางราชการเร่งจัดหาน้ำให้ชาวบ้าน และควรเริ่มเร่งพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน อีกทั้งจะประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาเปิดรับบริจาคน้ำดื่ม และอุปกรณ์ต่างๆ ในการแก้ปัญหาน้ำมายังหมู่บ้าน ขณะที่ทางอาสาสมัครกรมทรัพยากรน้ำฯ ได้รายงานไปยังกรมเพื่อขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลมาตรฐาน

นายปณิธิ บุญสา นักวิชาการจากสาขาวิชาจัดการชุมชน ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่า ปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องมาจากการอพยพมาอยู่ในที่อยู่ใหม่ไม่เกิน 20 ปีที่ไม่ได้นำความรู้จากวัฒนธรรมเดิมมาเลือกพื้นที่ตั้งหมู่บ้าน กอปรกับการทำไร่ที่ขาดการจัดการในรูปแบบจารีต โดยปลูกพืชเชิงเดี่ยวล้วนๆ ทำให้สภาพป่าและความชุ่มชื้นของดินหมดไป รวมทั้งน้ำใต้ดินก็หมดไปด้วย

ถ้าจะพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องกลับมาทบทวนแนวคิดวัฒนธรรมเดิม เช่น ชุมบ่อประจำหมู่บ้าน การถือผี เท้าที่ดูการทำลายสิ่งแวดล้อมรุนแรงมาก ทาง ม.แม่โจ้-แพร่ น่าจะร่วมกับหน่วยทหารเพื่อแก้ปัญหาหระยะยาว อาทิ ทำฝายมีชีวิต เพื่อชะลอน้ำให้ซึมลงใต้ดินมาก ปลูกป่าในพื้นที่ที่ทหารเข้ามายึดคืนพื้นที่ และจัดระบบการเกษตรของชาวอาช้ำใหม่



## เศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน

ช่วงเวลานี้หากมองสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของโลกยังคงมีความผันผวน จากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ นำโดย “พีเอ็ม” อย่างสหรัฐอเมริกา ที่สร้างแรงกดดันให้กับประเทศทั่วโลก ขณะเดียวกัน “พีเอ็ม” รองลงมา ต่างก็เตรียมมาตรการปกป้องทางการค้าของตัวเอง ไม่ว่าจะในกลุ่มสหภาพยุโรป จีน หรือญี่ปุ่น แน่แน่นอนว่าประเทศเล็กๆ ย่อมได้รับผลกระทบในสงครามการค้าครั้งนี้ด้วย ถ้าไม่เตรียมรับมือให้ดี

อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทยแม้จะยังไม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจน ด้วยตัวเลขส่งออกยังคงสวยหรู โดยเดือน ม.ค. 2561 ส่งออกขยายตัวถึง 17.6% และคาดว่าในเดือน ก.พ. ยังคงเติบโตต่อเนื่อง 7-8% ทำให้รัฐบาลมั่นใจว่ายอดส่งออกในปีนี้จะขยายตัวได้ถึง 8% แต่ยังคงประมาทไม่ได้

รัฐบาลจึงเดินหน้านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปด้วย โดยกระทรวงพาณิชย์วาง 5 ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ซึ่งยังคงมีปัจจัยเสี่ยงมากมาย

ยุทธศาสตร์แรก คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เน้นเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของประชาชน ซึ่งส่วนนี้รัฐบาลจะเข้าไปดูแลผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การขึ้นทะเบียนคนจนทำให้รัฐบาลวางแผนแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ชัดเจนขึ้น 2.การผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการค้าออนไลน์ ซึ่งในส่วนนี้หากรัฐบาลวางโครงสร้างพื้นฐานในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์ เชื่อว่าประชาชนจะสามารถใช้ประโยชน์จากการค้าออนไลน์ได้ไม่ยาก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือการจัดทำแผนบริหารสินค้าเกษตรแบบครบ

วงจร เพื่อพัฒนาภาคเกษตรของไทยให้เข้าสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์จะเป็นความหวังของภาคเกษตรไทยได้ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะมุ่งไปที่การยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีโอกาสในการส่งออกมากขึ้น และ 5.การจัดทำบีบีดีต้า หรือฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจการค้าที่จะนำไปใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ด้านการค้าในทุกระดับ

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านหากรัฐบาลสามารถผลักดันและทำได้บรรลุเป้าหมายจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 5 บีบีดีต้าเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากให้ไปสู่ความยั่งยืนได้ด้วย โดยสิ่งที่รัฐบาลต้องพัฒนาไปพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี คือความรู้ที่ประชาชนจะสามารถใช้เทคโนโลยีนั้นๆ ต่อยอดไปสู่ความยั่งยืนได้

ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่ที่สามารถนำเทคโนโลยีนั้นมาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการครอบครัวได้อย่างมากมาย ทำอย่างไรจะสามารถกระจายองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนในวงกว้าง ลำพังการศึกษาในระบบคงยังไม่เพียงพอ รัฐต้องสร้างกลไกในการนำองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนทั่วไปให้มากขึ้น ขณะที่ภาคเอกชน ส่วนหนึ่งมีการช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชน ท้องถิ่นที่เป็นคู่ค้าอีกแรงหนึ่ง

การดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยความจริงใจและความตั้งใจจริงที่จะช่วยกันยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งจากฐานรากทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะเมื่อเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ค่าขายดี มีหนี้สินน้อยลง มีกำลังในการจับจ่ายมากขึ้น ธุรกิจใหญ่ก็ขายดีมากขึ้น เศรษฐกิจของประเทศเกิดการหมุนเวียน รัฐบาลเก็บภาษีได้มากขึ้น ทุกคนได้ประโยชน์ เศรษฐกิจแข็งแกร่งมากขึ้น เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ดังนั้น ยุทธศาสตร์ 5 ด้านของกระทรวงพาณิชย์ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ทำอย่างไรแปลงยุทธศาสตร์นั้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผล ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่พร้อมจะทำให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่รับนโยบายนำมาสู่ภาคปฏิบัติต้องมีพันธกิจไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ■

# แบงก์รัฐอู่ฟู่5หมื่นล.

## ผลดำเนินงานเพิ่มขึ้น19.6% ปล่อยกตามนโยบาย4.5ล้านลัน เอ็นพีแอลลด

โพสต์ทูเดย์ - 5 แบงก์รัฐพันกว่า  
5 หมื่นล้าน ปี 2560 เพิ่มขึ้น 19.6%  
สินเชื่อบุข 4.5 ล้านลัน

สำนักนโยบายระบบการเงินและ  
สถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  
(สสค.) รายงานภาพรวมผลดำเนินงาน  
ของระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือ  
แบงก์รัฐ ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2560 พบว่า  
มีกำไรรวมกันอยู่ที่ 5.3 หมื่นล้านบาท  
เพิ่มขึ้น 19.6% เมื่อเทียบกับปี 2559  
ที่กำไร 4.43 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของยอดสินเชื่อ  
ทั้งหมดมีประมาณ 4.52 ล้านล้านบาท  
เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มี  
ยอด 4.03 ล้านล้านบาท

สำหรับเงินฝากคงค้างทั้งระบบมียอด  
รวมกว่า 4.66 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.47%  
เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มียอดเงินฝาก  
คงค้าง 4.42 ล้านล้านบาท

นอกจากนี้ ในส่วนยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด  
รายได้ หรือเอ็นพีแอล อยู่ที่ 2.39 แสน  
ล้านบาท คิดเป็น 4.26% ของสินเชื่อ  
รวม ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี  
เอ็นพีแอลที่ 2.59 หมื่นล้านบาท โดย

สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้มีการตั้ง  
สำรองหนี้เอ็นพีแอลไว้ถึง 186% และ  
มีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง หรือ  
บีไอเอส ทั้งระบบอยู่ที่ 12.21% ถือว่า  
อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน  
ในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตาม ยังมีลูกหนี้รอชดเชย  
ตามธุรกรรมนโยบายรัฐอยู่อีกประมาณ  
2.7 แสนล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมารัฐมนตรี  
ของรัฐบาลดำเนินการตามนโยบาย  
รัฐบาลหลายโครงการ

แหล่งข่าวจาก สสค. เปิดเผยว่า ในปี  
ที่ผ่านมารัฐมนตรีอนุมัติมีกำไร 3.1 หมื่น  
ล้านบาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและ  
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีกำไร 9,400  
ล้านบาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  
มีกำไร 1.1 หมื่นล้านบาท ธนาคารเพื่อการ  
ส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)  
หรือเอ็กซิแบงก์ มีกำไร 1,360 ล้านบาท  
ส่วนที่เหลือมาจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
(ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ ขณะที่  
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ  
ไอแบงก์ ยังไม่มีกำไร ■

## อุทยานฯเร่งยึดคืนผืนป่า

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าชุดเฉพาะกิจพญาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า หลังจากจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจส่วนหน้า ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านศรีล้อม หมู่ 8 ต.ช้างแรง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าต้นน้ำตามโครงการจัดการพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือตอนบนในพื้นที่ อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย มีพื้นที่เป้าหมาย แปลงบุกรุกระหว่างปี 2545-2557 และแปลงบุกรุกหลังปี 2557 รวม 530 แปลง พื้นที่ 21,140.58 ไร่ หลังจากมีการบุกป่าเพื่อปลูกยางพาราและพืชไร่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยขยายเวลาครั้งที่ 2 ถึงวันที่ 22 มีนาคมนี้

“ล่าสุดได้ยึดคืนผืนป่ากว่า 50% ยึดไม้แปรรูป 12 ล้านลูกบาศก์เมตร อุปกรณ์การเกษตร เครื่องปั้นไฟ เครื่องปั้มน้ำ สำหรับการทำงานรอบ 2 เจ้าหน้าที่ทั้ง 6 ทีม กว่า 200 นาย ได้รับใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์สื่อสารเพื่อความสะดวกในการทำงาน ขณะที่บ้านมีความเข้าใจภารกิจและสนับสนุนให้ยึดผืนป่ากลับคืน ทั้งนี้ พื้นที่บุกรุกใหม่พบว่าอยู่ในบริเวณแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการเจาะพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ เพื่อขยายแนวบุกรุกเป็นบริเวณกว้าง คาดว่าเจ้าหน้าที่จะยึดพื้นที่ได้ตามเป้าหมายภายใน 7 วัน สำหรับผู้อ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดิน ได้เปิดโอกาสให้แสดงสิทธิได้ทุกช่องทาง แต่ต้องมั่นใจว่าเข้าทำกินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนปี 2545” นายชัยวัฒน์กล่าว